



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนการทำหน้าที่ประธานการประชุม

(1) กระตุ้ถาม

(ไม่มี)

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

เรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน 2 เรื่อง

1. รับทราบการการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยนางแพงศรี พิจารณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ใหม่ และนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 จึงมีผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนางแพงศรี พิจารณ์ และนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังนั้น จึงทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน 418 คน องค์กรประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ 209 คน

2. รับทราบการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (นายชลงาน ศรีแก้ว กับคณะ จำนวน 135 คน เป็นผู้เสนอ) ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สามารถรับชมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถรับฟังได้โดยทั่วถึงและให้มีล่ามภาษามือ ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 18 วรคสอง สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 จะงดการถ่ายทอดสดการประชุมชั่วคราวในเวลา 20.00 – 20.30 นาฬิกา ทุกวัน เพื่อเสนอข่าวในพระราชสำนัก ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จะงดการถ่ายทอดสดในช่วงเวลาภาคหลักของสถานีคือระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 นาฬิกา และเวลา 17.00 – 20.30 นาฬิกา ในช่วงที่งดการถ่ายทอดสดในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าวจะได้มีการบันทึกไว้เพื่อนำเผยแพร่ภายหลังการปิดประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายทั่วไปว่า ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดออกอากาศตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 หากสมาชิกฝ่าฝืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา อาจถูกระงับการออกอากาศทันที หรืออาจถูกพักใช้ หรือถูกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

(3) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(4) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

เรื่องด่วน

- ผู้ตัดขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ จำนวน 135 คน เป็นผู้เสนอ)

นายชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แถลงญัตติต่อที่ประชุมว่า การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ ได้ปฏิบัติหรือดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน 12 ประการ ที่รัฐบาลประกาศว่าจะเร่งดำเนินการก็ได้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน พบว่าประชาชนระดับฐานรากยังมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐาน มีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในสังคมสูงมากขึ้น เกิดภาวะรวยกระจุกจนกระจาย คนไร้ที่อยู่อาศัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ปัญหาประมงพื้นบ้านยังไม่ได้รับการแก้ไข ขณะที่ประมงระดับชาติได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการตราพระราชกำหนดของรัฐบาล กลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิดยังไม่ได้รับสวัสดิการ การยกระดับราคาสินค้าเกษตรก็ไม่บรรลุผล ราคาสินค้าเกษตรก็ยังคงตกต่ำมากขึ้นตลอดมา ปัญหาการทุจริตและยาเสพติดก็เพิ่มมากขึ้น การดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ไม่มี การปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้โดยขาดความจริงใจ ปล່อยให้พรรคการเมืองดำเนินการกันไปและแก้ปัญหาอุปสรรคกันเอาเอง เป็นต้น การบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกโดยรวมของประชาชนเป็นที่ตั้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณและการก่อหนี้สาธารณะจำนวนมาก ส่งผลให้หนี้สินต่อครัวเรือนและต่อหัวประชากรสูงขึ้นเป็นลำดับ แต่กลับไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ ทำให้การบริหารงานด้านเศรษฐกิจล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ขณะเดียวกันก็มุ่งใช้เงินเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง ทั้งเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับรัฐบาล และเพื่อความมั่นคงและความอยู่รอดของตนเอง ทำให้การปฏิรูปการเมืองล้มเหลวจนทำให้ระบบการเมืองกลายเป็นธนาภิบาลเมือง (Money Politics) ที่มีการใช้เงินเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งอำนาจทางการเมือง โดยมีได้คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม และภาระด้านงบประมาณของประเทศ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวาง ทั้งจากโครงการขนาดใหญ่จนถึงระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติด้านทุจริตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนและพวกพ้องตนเองให้เกิดการผูกขาดและการแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องปิดตัวลงจำนวนมาก ขณะที่การแก้ปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงและสุขภาพอนามัยรวมถึงชีวิตความปลอดภัยของประชาชนก็ไม่ได้รับการแก้ไข กลับปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างแพร่หลายกระจายไปตามชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งพักพิงยาเสพติดของผู้ค้าก่อนส่งไปยังต่างประเทศ ขณะเดียวกันปัญหาเรื่องบ่อนการพนันก็เกิดขึ้นทั่วไปภายใต้การรู้เห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่มี การป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง ปล່อยปลະละเลยให้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งหากินและบ่มเพาะอาชญากรรมต่อเนื่อง และฟอกเงินจนกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ล้มเหลวในการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ขณะที่การแก้ปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมาก แต่กลับไม่สามารถทำให้ปัญหาเบาบางลงได้ ปัญหาสำคัญที่กระทบต่อพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะ

ราคาพืชผลทางการเกษตรก็มีราคาตกต่ำและปล่อยให้กลุ่มทุนต่างชาติเอารัดเอาเปรียบและสร้างอำนาจต่อรองเหนือเกษตรกร ขณะที่ค่าครองชีพและราคาสินค้าก็สูงขึ้นจนยากที่จะควบคุม สร้างความทุกข์ยากให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาด้านสังคมและอาชญากรรมมีแนวโน้มที่รุนแรง และมีสถิติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังเช่นการเกิดเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภูทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาแล้ว รัฐบาลกลับมิได้ดำเนินมาตรการใด ๆ เพื่อป้องกันเหตุในลักษณะดังกล่าว การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยก็เป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ ปล่อยให้เกิดน้ำท่วมขังในปริมาณสูงในหลายพื้นที่ ทั้งที่รัฐมีเครื่องมือที่สามารถคำนวณปริมาณน้ำฝนได้ล่วงหน้าจนกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมาก นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังไม่ส่งเสริมให้มีการปฏิรูประบบราชการและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเลย ปัญหาต่าง ๆ ดังที่ได้กราบเรียนข้างต้น ทำให้เห็นได้ว่าระยะเวลาสามปีกว่าของการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นเวลาที่ทำให้ประเทศชาติสูญเสียโอกาสในการที่จะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า และแทนที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่กลับทำให้ประเทศมีการพัฒนาที่ถดถอยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลำบากยากแค้นยิ่งขึ้น ปัญหาของประเทศด้านต่าง ๆ ก็มีความทับถมและซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากการขาดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินที่ถูกต้องของคณะรัฐมนตรี ขาดความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 164 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย จะได้ร่วมกันซักถามข้อเท็จจริงและปัญหาต่าง ๆ เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้ระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินที่เหลืออยู่เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนต่อไป

สมาชิกฯ อภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การไม่ปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ความรุนแรงจากเหตุที่จังหวัดหนองบัวลำภู น้ำท่วมปี 2565 การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรม การทุจริตคอร์รัปชัน การบริหารเศรษฐกิจล้มเหลว การกระจายอำนาจปัญหาที่ดิน และการเอื้อประโยชน์ว่า เกือบทศวรรษที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใช้งบประมาณไปแล้ว จำนวน 28 ล้านล้านบาท ซึ่งเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่าย ๆ คือ สามารถซื้อทองแท่งได้ประมาณ 1 พันล้านแท่ง และทองจำนวนนี้มันเยอะมากขนาดที่สามารถเอาไปปูถนนทั่วประเทศทั้งไปและกลับได้ถึง 2 รอบ นอกจากนี้ การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร หากเปรียบเทียบในระดับอาเซียนแล้ว ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ 7 และขณะนี้ยังไม่ฟื้นตัว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ผ่านมามาประเทศไทย แพ้คู่แข่งภาคเกษตรนับตั้งแต่ปี 2557 โดยเฉพาะสาธารณสุขรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน รวมทั้งปัญหาภัยแล้ง พบว่าในปี 2557 มีพื้นที่ภัยแล้งจำนวน 4 ล้านไร่ แต่ในขณะที่ปี 2565 มีพื้นที่ภัยแล้งซ้ำซากเพิ่มขึ้นเป็น 14 ล้านไร่ ซึ่งรัฐบาลไม่มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน นอกจากนี้ รัฐบาลยังเลื่อนการปฏิรูปตำรวจ ทำให้เสียภาพลักษณ์ของตำรวจโดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนสีเทาที่มีระดับนายตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องในคดี การตั้งด่านตรวจจรดไถนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นดาราของไต้หวัน รวมถึงปัญหาส่วย อีกทั้งความสูญเสียของทหารชั้นผู้น้อยกรณีเรือหลวงสุโขทัยล่ม รวมทั้งกรณีความผิดปกติการใช้เครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศบินในพิธีลอยอังคารของอดีตผู้บัญชาการกองทัพอากาศท่านหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การทุจริตภายในรัฐบาลคือ กองทัพประกาศกฎอัยการศึกผ่านมา 40 ปี ยังมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภออรุญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทำการเข้าที่ดินจากกรมป่าไม้ ครอบคลุมพื้นที่ตลอดชายแดนไทยกัมพูชา มีความยาว 165 กิโลเมตร ทำให้

ชาวบ้านต้องไปเช่าที่ข้างนอกทำกิน แต่พอตำรวจตระเวนชายแดนของกัมพูชาลู่ล่าชายแดนมาข่มขู่คนไทย กลับทำอะไรไม่ได้ เพราะกลัวกระทบขบวนการขนของเถื่อน

ส่วนการต่อสัญญาโครงการทางด่วนนั้น สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปรับแก้ร่างสัญญาโครงการระบบทางด่วน ชั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนบางปะอิน - ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) เพื่อระงับข้อพิพาทสัมปทานทางด่วน ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างฟ้องร้องในประเด็นการต่อสัญญาต้องขยายสัญญาออกไปอีก 15 ปี 8 เดือน ถือว่าส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นการผลกระทบให้ประชาชนที่ต้องจ่ายค่าทางด่วนแพงกว่าปกติ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นการกระทำที่สมควรคิดสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ส่งผลเสียหายด้านเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 1. การบริหารเศรษฐกิจพัง ประชาชนเป็นหนี้ไร้อนาคต บริหารประเทศมา 8 ปี มีหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนมีหนี้ต่อหัวที่สูงถึง 140,000 บาท 2. ปล່อยยาเสพติดทุกประเภทเต็มเมือง ดังนั้น ยาเสพติดไม่มีทางหมดจากประเทศไทยเพราะมีอัตราการจ่ายสินบนรางวัลนำจับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 1. จับแล้วได้สินบนและผลงาน 2. ยึดเงินยาเสพติดเอาไว้ใช้เองและแบ่งกันนำส่งรัฐพอเป็นพิธี 3. ยาเสพติดบางส่วนส่งเข้ารัฐทำลายทิ้ง อีกส่วนหนึ่งนำไปจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดเหล่านี้มาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งสิ้น 3. การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e - bidding โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กำกับกรมบัญชีกลาง การจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-bidding เริ่มใช้ในปี 2559 โดยกรมบัญชีกลางได้ซื้อระบบ e-bidding มาจากบริษัทหนึ่ง ดังนั้น คนที่จะได้รหัสระบบ e-bidding จะเป็นกรมบัญชีกลางและบริษัทที่จำหน่ายระบบ ทำให้เป็นการทุจริตแบบรวมศูนย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมแห่งหนึ่งขายรหัส 4. การจัดสรรที่ดินให้กับต่างชาติ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มีมติคณะรัฐมนตรีให้ต่างชาติซื้อที่ดิน จำนวน 1 ไร่ แลกกับการลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท แต่ภาคประชาชนเกิดการต่อต้านทำให้เรื่องดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังทำให้คนไทยมีหนี้สินเพิ่มขึ้น อีกทั้งปีที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงในรอบ 24 ปี ทำให้รายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ราคาพลังงานที่สูงขึ้น เพิ่มค่าไฟฟ้า ราคาอาหารแพงขึ้น และยังเป็นรัฐบาลที่ก่อหนี้มากกว่ารัฐบาลอื่นๆ หลายเท่า รวมทั้งทำให้ประเทศเสียดุลการค้าไปเป็นจำนวนมากมายมหาศาล รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง พร้อมยกราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ที่พุ่งแบบก้าวกระโดด เพราะของเจ้าสัวแพงทุกอย่างแต่สินค้าเกษตรถูก ส่วนราคาพริกก็ตกต่ำ เจ้าของสวนได้ราคาแค่ 5 บาท จึงขอเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรียุติบทบาทเพราะสร้างความเสียหายให้กับประเทศ

ส่วนประเด็นหลานชายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดธุรกิจส่วนตัวในค่ายทหารเพื่อรับเหมาก่อสร้างว่า หลานชายทำธุรกิจก่อสร้างกับกองทัพตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งนับว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งรับงานประมูลของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายประการ จากการตรวจสอบในปี 2555 - 2556 มีผลประกอบการต่อเนื่อง แต่ในปี 2557 รับโครงการภาครัฐที่มีมูลค่าสูงซึ่งเป็นโครงการของกองทัพทั้งหมดและยังได้งานของภาครัฐต่อเนื่องตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ต่อมาในปี 2557 บริษัทได้ประมูลงานภาครัฐโดยรวมมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ตรวจสอบพบว่า มีเครื่องมือเครื่องใช้ก่อสร้างส่วนใหญ่

เป็นเครื่องมือด้านช่างทั่วไป ไม่มีรายการที่จะสามารถรับงานขนาดใหญ่ได้ ดังนั้น พฤติกรรมของบริษัท จึงเป็นบริษัทที่ประมุลงานได้แล้วไปขายงานต่อมากกว่าที่จะดำเนินกิจการเอง

ส่วนประเด็นการไร้ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน กรณีนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กรรมการสภา มสธ. และคณะกรรมการ บริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน มสธ. มีมติเห็นชอบให้นำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 5,500 ล้านบาท ไปลงทุนกับบริษัท จำนวน 3 บริษัท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการ เร่งรัดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน มสธ. อย่างเร่งด่วนต่อไป

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงว่า ด้านเศรษฐกิจที่สมาชิกฯ นำมาอภิปรายนั้น รัฐบาลได้ทำมาหมดแล้ว แต่ยังไม่บังเกิดผล สำหรับการดูแลประชาชนทุกภาคส่วน ตั้งแต่ในระดับฐานราก SME วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน ประชาชนที่มีรายได้น้อย มีการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งไปที่เป้าหมาย ด้านทุจริตผิดกฎหมายยืนยันว่ามีเคสเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใด หลายประเด็นเป็นปัญหาในเชิงบริหาร เชิงกฎหมาย ซึ่งทุกอย่างมีหลักการและหลักเกณฑ์ สามารถตรวจสอบได้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปตำรวจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของข้าราชการตำรวจต่าง ๆ ซึ่งสภาได้มีการพิจารณาออกพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ซึ่งการประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว สำหรับกรณีอื่น ๆ ที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีที่สุด หากมีการกระทำผิดมีการเรียกสอบสวนทุกราย หากมีการร้องทุกข์กล่าวโทษก็ดำเนินคดีอาญาตามบทบัญญัติทุกราย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงในประเด็นน้ำท่วมและน้ำแล้ง รัฐบาลแก้ปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ในปี 2555 ถึงปี 2565 หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัญหา น้ำท่วม ก็ใช้งบประมาณในการจัดการลดลงเช่นกัน นอกจากนี้แก้ปัญหา นี้ ยังเน้นย้ำในการหาน้ำสำรอง และน้ำต้นทุนไปพร้อมกันด้วย เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ได้มีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กว่าแสนไร่ ลดการชะล้างการพังทลายของดิน 3 แสนกว่าไร่ มีการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำขนาดเล็ก แหล่งเก็บน้ำใหม่ น้ำบาดาล ธนาคารน้ำใต้ดิน ประปาหมู่บ้าน ซึ่งลดปัญหาภัยแล้งได้ 1.5 ล้านไร่ คริวเรือนรับประโยชน์ 350,525 ครัวเรือน

อีกทั้งได้ตอบชี้แจง ปัญหาบัญชีม้าได้มีการเห็นชอบพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นกฎหมายสำคัญ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาให้ทันเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการติดตามและอายัดบัญชีเพียง 65,872 บัญชี หากมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะสามารถจัดการได้ทันทีเพื่อให้เกิดการบูรณาการและป้องกันความเสี่ยงลดความเสียหายและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจพฤติกรรมน่าสงสัย จากบัญชีเงินฝากบัตรเครดิตทรานซิกซ์ การใช้โทรศัพท์ การโอนเงินเข้าออกบัญชีบ่อยครั้ง และไม่สามารถแจ้งที่มาของจำนวนเงินนั้นได้

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีตอบชี้แจงเกี่ยวกับการเลื่อนการออกค่าชี้ขาดและเจรจากับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเตดเต็ด ลิมิเต็ด โดยเอาทรัพยากรของประเทศไปแลกกับการประนีประนอมยอมความ เช่น การอนุญาตให้สำรวจแร่ เป็นต้น เรื่องดังกล่าวชี้แจงแล้วว่า เหมือนทองอัคราได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปี 2557 ถูกร้องเรียนเรื่องผลกระทบ จึงมีคำสั่ง ระงับการทำเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศมิใช่เฉพาะเมืองทองอัครา จนกว่าจะมีการศึกษาและพิสูจน์ถึงผลกระทบการทำเหมืองและต้องปรับปรุงกฎหมาย

ในขณะนั้นเพื่อให้เกิดความทันสมัย ให้สามารถสร้างความมั่นใจปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัท คิงส์เกตได้ยอมรับว่าขณะนั้นไม่มีความเข้าใจที่ประกาศระงับ จึงได้นำเรื่องไปร้องต่ออนุญาโตตุลาการ โดยขณะนี้ได้มีการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติแล้ว และออกนโยบายในการบริหารจัดการแร่ทองคำ ที่กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพมีกองทุนต่าง ๆ เข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้มากยิ่งขึ้น จึงสามารถดำเนินการต่อได้ โดยระหว่างนี้มีการเจรจา ในอนุญาโตตุลาการมีแนวโน้มที่ดี ส่วนการอนุญาตให้สำรวจแร่นั้นเป็นการให้สิทธิในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้เป็นการอนุญาตให้สิทธิในการครอบครองพื้นที่กรรมสิทธิ์ยังอยู่กับรัฐ กับเจ้าของที่ดินทุกประการการเข้าพื้นที่ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อน เมื่อออกกฎหมายไปแล้ว ต้องถลุงในประเทศไทยก่อนส่งออก ไปต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากค่าภาคหลวงแร่ ในอัตราที่กำหนดตามราคาทองคำ ที่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ในอัตราร้อยละ 60 ซึ่งจะถูกจัดสรรให้กับท้องถิ่นโดยตรง ขณะเดียวกันเหมืองทองอัคราต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดใหม่ ซึ่งบริษัท คิงส์เกต ยินดีที่จะเจรจากับ ฝ่ายไทย เพื่อผลประโยชน์ของชาติ สำหรับในปี 2558 - 2562 มีการลงทุนจริงในโครงสร้างโครงการ สาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยการลงทุนของภาครัฐถึงร้อยละ 7.9 ต่อปีมอเตอร์เวย์สร้างเพิ่มขึ้น 3 เส้นทาง ในปี 2557 เส้นทางรางมีระยะทาง 4,073 กิโลเมตร ครอบคลุม 47 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นทางเดี่ยว มีทางคู่ 357 กิโลเมตร ปัจจุบันมีการสร้างเพิ่มในระยะเวลา 120 ปี จะมีระยะทางคู่ทั้งหมด 8,900 กิโลเมตร ครอบคลุม 62 จังหวัด โครงการรถไฟรางคู่ขอนแก่น - หนองคาย อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2569 สำหรับรถไฟความเร็วสูงในสายอีสาน ไทย-จีน กรุงเทพฯ - หนองคาย สายตะวันออกเชื่อม 3 สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา และในอนาคต ได้แก่ สายกรุงเทพ - พิษณุโลก สายใต้ กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์ มีการเริ่มต้นศึกษา ออกแบบ วางแผน จัดหาผู้ลงทุนร่วม เพื่อก่อสร้างทางรถไฟให้เป็นทางคู่และทางสาม จะมีทางรถไฟพร้อมใช้งานมากกว่าเดิม 4 เท่า ระบบรถไฟฟ้า กรุงเทพฯ ปริมณฑล ตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการสร้างเพิ่มเติม 7 เส้นทาง รวม 212 กิโลเมตร ซึ่งจะก่อสร้างครบ 14 เส้นทาง รวม 554 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ผลประเมินจากต่างประเทศในด้านสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลก ประเทศไทยได้อันดับ 8 ประเทศไทย สามารถป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปรียบเทียบกับประเทศที่เป็นผู้ผลิตวัคซีน และยารักษาโรคโควิด-19 ประเทศไทยได้รับรางวัลอีกมากมาย ชื่อรางวัลความง่ายในการติดต่อธุรกิจรางวัลท่องเที่ยวเชิงผจญภัยรางวัลประเทศที่น่าท่องเที่ยวและมาทำงาน vacation รางวัลกรุงเทพเมืองน่าอยู่ และรางวัลประเทศที่น่ามาใช้ชีวิตอยู่หลังเกษียณในระดับต้น ๆ ของโลก นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับรางวัลประเทศที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมอันดับ 7 ของโลก และได้เป็นอันดับ 5 ของโลก ในความมั่นคงด้านสุขภาพ รางวัลอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีความเร็วในระดับต้นๆของโลก เป็นอันดับ 1 ของโลก ที่ทุกขั้วทรมานน้อยที่สุด และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ประเทศไทยไม่ได้ล้มเหลวในด้านการบริหารเศรษฐกิจ โดยมีตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่การันตีได้ ในประเทศไทยได้มีการลงทุนทั้งรายเก่าและรายใหม่ เป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตของต่างชาติ เมื่อรวมมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จาก 97,582 ล้านบาท เป็น 433,971 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ต่อปี ในเรื่องของการดึงดูดเป้าหมายการลงทุน เปลี่ยนจากการดึงดูดที่ใช้แรงงานเป็นหลัก มาเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดึงดูดแทน

ประเทศไทยที่เข้มแข็งอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจากความสำเร็จ ในการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากลทั้งเรื่องการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ระบบสาธารณสุข การบริการ การบริหารความเสี่ยง ในสถานการณ์วิกฤตการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีการบริหารจัดการที่ดี มีวินัยการเงิน

การคลังมีความต่อเนื่องในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งเป็นการบริหารที่ยั่งยืนของประเทศในปัจจุบัน

สำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีการทยอยลงทุนจริง ได้มีการดำเนินการขอออกบัตรส่งเสริมไปกว่า 5,976 โครงการ ได้เริ่มลงทุนตามโครงการแล้ว 4,925 โครงการ ซึ่งการลงทุนใน EEC จะผลิดอกออกผลในปีหน้าเป็นต้นไป เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสร้างโรงงาน ติดตั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ

ด้านนโยบายส่งเสริมการลงทุน เปิดกว้างให้กลับผู้ประกอบการทุกชาติ ทุกระดับ ทุกขนาด ในแต่ละปี นักลงทุนในไทยจะได้รับสิทธิไม่แตกต่างกับต่างชาติ ไม่เอื้อผลประโยชน์นายทุนใหญ่เพียงอย่างเดียว

การกู้เงินและการสร้างหนี้สาธารณะ ในช่วงรัฐบาล 8 ปีที่ผ่านมา มีการกู้เงินมาลงทุนภาครัฐได้มากที่สุดและมีการชำระหนี้ในอดีตได้สูงที่สุด นับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันรัฐบาลได้มีการชำระหนี้สาธารณะไปแล้วกว่า 2.6 ล้านล้านบาท การลงทุนเพื่ออนาคตถือว่ามากที่สุดเพื่อดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในด้านต่าง ๆ

การฟื้นตัวเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เกิดจากความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศสามารถฟื้นตัวได้เป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย มีการบริหารจัดการโรคระบาดดีที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลกที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพ องค์การอนามัยโลกได้เลือกให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศจากทั่วโลก ในการดำเนินโครงการกลไกทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้าและถอดบทเรียนจากการรับมือสถานการณ์โควิด -19 ส่งเสริมโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข และสามารถสร้างให้เป็นตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต

และในปี 2564 หลังจากมีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการเป็นระบบ นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาได้ตามเป้าหมาย 10 ล้านคน มีรายได้จากกิจกรรมต่าง ๆ 1.2 ล้านล้านบาท ในปี 2566 คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามากว่า 23.5 ล้านคน ส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยว บริการ อาหาร เติบโตขึ้น

ทั้งนี้ สมาชิกฯ อภิปรายซักถามข้อเท็จจริงประเด็นรัฐบาลเน้นการแจกเงินให้กับประชาชน แต่ไม่เน้นสร้างงานหรือสวัสดิการในระยะยาว อีกทั้งไม่มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาในการลดหนี้สินลดความยากจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลผิดพลาด ล้มเหลว รัฐบาลมีทางเลือกสำหรับอนาคตให้กับประชาชนหรือไม่ หรือมีแต่การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นเงินกู้สร้างภาระหนี้สินให้กับคนรุ่นใหม่ จึงเรียนถามนายกรัฐมนตรีว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการคลังมากน้อยเพียงใด ในเมื่อรัฐบาลนำเงินในอนาคตมาใช้หมดแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศว่าจะดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือ Very Small Power Producer (VSPP) ทำในชุมชนเพื่อให้ชุมชนเป็นเจ้าของ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. กังหันลม 2. โซลาร์เซลล์ และ 3. โรงไฟฟ้าขยะและชีวมวล แต่ในขณะที่เป็นผู้นำรัฐบาลโรงไฟฟ้าขนาดเล็กไม่ได้เกิดขึ้นแม้แต่โรงเดียว โครงการดังกล่าวมีขั้นตอนการปฏิบัติที่คาดว่าจะเป็นการเก็บสินบน วิสาหกิจชุมชนไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะมีเงินทุนลงทุนขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนรายใหญ่ หากนายทุนขนาดเล็กไม่สามารถดำเนินการได้ รัฐบาลตั้งเงื่อนไขไว้มากมาย โดยให้นายทุนถือหุ้นร้อยละ 90 แต่ในทางกลับกันให้ชุมชนถือหุ้นเพียงร้อยละ 10 โอกาสฟื้นฟูชุมชนก็ไม่มี เป็นเพราะเหตุใดที่ไม่ให้ชุมชนถือหุ้นร้อยละ 51 หรือมากกว่านั้น อีกทั้งต้องมีเงิน

ประกันสัญญา 500 ล้านบาท และที่ผ่านมาได้มีการฮั้วประมูล ทำให้เรื่องดังกล่าวเกิดการฟ้องร้องขึ้นไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลมีเคอเอื้อประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรม นโยบายเรื่องแก๊สในอ่าวไทยมิได้ระบุว่าจะให้ประชาชนรับภาระ Liquefied Natural Gas (LNG) แล้วอุตสาหกรรมได้รับของถูกไป โครงสร้างราคาดังกล่าวมิได้เป็นเช่นนี้ ซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรืออุตสาหกรรมจะได้รับราคาเดียวกัน ทั้งผลิตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือน อุตสาหกรรม ที่จะนำมาสร้างสรรผลประโยชน์ให้กับประเทศ เศรษฐกิจ เจริญเติบโต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่มีมายาวนานกว่า 30 ปี เป็นจุดขายของประเทศในการดึงดูดนักลงทุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยให้ได้รับขนานนามว่า เอาใจใส่และดูแลสิ่งแวดล้อมทางด้านพลังงานสะอาดในการใช้แก๊สธรรมชาติ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตจำเป็นต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติส่งผลให้ราคาแพง มีการกำกับดูแล โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการจัดสรรแก๊สธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนเรื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าเกินร้อยละ 60 เป็นการคำนวณผิด เอกากำลังการผลิตไปรวมๆ กัน เพราะลม แสงแดด ไม่ได้ผลิตได้ทั้งวัน น้ำก็ไม่ได้ตลอดปี จะให้เท่ากับเป็นร้อยละ 100 ของ 1 วันคงไม่ได้ ต้องลดทอนกันไปต้องเป็นกำลังการผลิตที่พึ่งพาได้และใช้งานได้เต็ม ๆ ใน 1 วัน ออกมาประมาณร้อยละ 36 ปีนี้ว่าจะลดลงอีก และแนวโน้มจะลดลงเรื่อย ๆ เพราะกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าที่ท่านบอกว่าไม่ได้ใช้หลายโรงงานมันแก่ก็จะลดลงไป ถ้าสังเกตได้จะพบว่าไม่มีกำลังการผลิตเพิ่มเติมในรัฐบาลนี้ มีเพียงบางหน่วยที่ผลิตแต่น้อยมาก ประมาณ 1,900 เมกะวัตต์ ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา

จากนั้น ยังมีการอภิปรายในประเด็น การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ระดับอธิบดี และ ปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า ในปี 2562 เริ่มทำโครงการ สร้างถนนยางพารา หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งกิโลเมตร หรือโครงการพาราซอยล์ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ชอบมาพากล มีการผูกขาดบริษัทสารเคมีเพื่อผสมน้ำยางในการทำถนน เพียง 3 บริษัทเท่านั้น โดยมีข้าราชการแบ่งรับผลประโยชน์ตามลำดับชั้น โดยใช้เส้นสายข้าราชการของกระทรวงแห่งหนึ่งในการดำเนินการ ซึ่งเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เมื่อเกิดปัญหาแล้ว กระบวนการตรวจสอบภายในกระทรวงเป็นการตรวจสอบกันเอง มีการระบุในหนังสือชี้แจงผลการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาพากล จึงต้องมาซักถามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่าบทลงโทษของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเช่นไร ู้เห็นเป็นใจกับโครงการทุจริตครั้งนี้หรือไม่

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงว่า โครงการของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐเมื่อปี 2560 มีการร้องเรียนว่าปลัดเทศบาลมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ จากการตรวจสอบพบมีความผิดจริงและมีการตั้งสอบวินัยร้ายแรงเรียบร้อยแล้ว ส่วนการแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทย ยืนยันเป็นไปตามระเบียบและขณะนั้นก็ไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใด หากมีข้อมูลความผิดขอให้ส่งมา

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า การดำเนินการในบางประเด็นตามที่สมาชิกได้อภิปรายนั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการมาตั้งแต่ต้นที่ผ่านมามีหลายคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีที่สมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับความล้มเหลวด้านการท่องเที่ยว นั้น รัฐบาลได้แก้ไขปัญหามาทั่วโลกชื่นชม โดยในปี 2565 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง 11 ล้านคน และในปี 66 ตั้งเป้าไว้ที่ 21 ล้านคน โดยเฉพาะในต่างจังหวัดได้เห็นว่ามียกนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอความเป็นธรรมให้กับรัฐบาล ส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายในลักษณะดูหมิ่นดูแคลน ซึ่งในปี 2559 นายกรัฐมนตรีได้ออกแบบบัตร

การแห่งรัฐซึ่งมีการลงทะเบียนมาแล้วเป็นจำนวนมาก เป็นการช่วยเหลือคนจน ตนได้มีโอกาสลงพื้นที่พร้อมกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตาม โครงการต่าง ๆ รัฐบาลจะดำเนินการต่ออย่างแน่นอน โดยเฉพาะในเรื่องที่สมาชิกกล่าวหาว่าใน 8 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไม่มีอะไรดีขึ้นความเป็นจริงแล้วรัฐบาลได้ดำเนินการสร้างถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีได้มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเที่ยงธรรม ประชาชนได้รับโอกาสจากการทำงานของรัฐบาลหลายสิ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการมาเป็นประโยชน์และถูกต้องตามยุทธศาสตร์ของชาติ ตนเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศทราบดีว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ตอบชี้แจงว่า ภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันลดลงมาเหลือร้อยละ 5 ซึ่งการคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2566 ของ IMF ประเทศไทยจะมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 2.8 สำหรับสถานการณ์ราคาสินค้าแพงนั้น แท้จริงแล้วมีสินค้าหลายชนิดที่ถูกปรับลดลงมากกว่า 58 รายการ อาทิ ราคาหมูเนื้อแดง ผักชี ผักกวางตุ้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ หน้ากากอนามัย ปู่เคมี นอกจากนี้ ราคาพืชเกษตรก็ดีขึ้นเกือบทุกชนิด ซึ่งมีการประกันรายได้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากกว่า 8 ล้านครัวเรือน ด้านราคาผลไม้ก็ปรับตัวสูงขึ้น ช่วยชาวสวนได้กว่า 1 ล้านครัวเรือน มีการกำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขราคาลำไย ผลักดันให้มีการส่งออก ถึงแม้ว่าราคายางพารามีการปรับตัวลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมทั้งสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น การใช้ถูงมืออย่างลดลง ความต้องการยางจึงลดลงไปด้วย แต่รัฐบาลมีนโยบายประกันรายได้ส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางมาตลอด 3 ปี ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าการส่งออกของประเทศมิได้ถดถอย ในปี 2565 มีตัวเลขการส่งออกเป็นบวกอยู่ที่ร้อยละ 5.5 มีรายได้เข้าประเทศกว่า 9.9 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์ และในปี 2566 มีเป้าหมายให้การส่งออกขยายตัวร้อยละ 1 – 2 โดยเปิดตลาด ตะวันออกกลาง ตลาดเอเชียใต้ และตลาด CLMV ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าจากแผนปกติได้กว่า 3 แสนล้านบาท ด้วยเหตุนี้ จึงเดินทางพร้อมกับเอกอัครราชทูตไทยไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเซ็นสัญญาจัดตั้งสภาธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับคูเวต ให้เอกอัครราชทูตไทยสามารถค้าขายได้ พร้อมทั้งเซ็น MOU กับ DP World บริษัทขนส่งขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายท่าเรืออยู่ทั่วโลก เครือข่ายสนามบินด้วยอีกเช่นกัน สำหรับปัจจุบันไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศคู่ FTA จึงได้เดินทางไปยังประเทศเบลเยียมเพื่อต้องการเจรจาทำ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งมีสมาชิก 27 ประเทศ หากบรรลุข้อตกลง จะส่งผลให้ไทยมี FTA ทั้งหมด 15 ฉบับ 45 ประเทศ ขณะนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีแผนการดำเนินการทำ FTA ในอีกหลายประเทศ ในปี 2567 จะทำให้บรรลุผลจนสำเร็จได้

ต่อมา ยังมีการอภิปรายในประเด็นกลุ่มทุนจีนสีเทาว่า การฮั้วประมูลโครงการภายในพื้นที่ของค่ายทหารในสังกัดของกองทัพภาคที่ 3 และการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีทุนจีนสีเทา พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบหลานชายของนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม คดีกลุ่มทุนเทาตุ๋นหัวเหมือนจะไปได้ด้วยดี แต่ได้มีการตั้งของกลางไว้ ไม่ยอมตรวจค้นให้ทั่ว ปล่อยผู้ต้องหาหลบหนี เอารถของกลางแลกเงิน จำนวน 6 แสนบาท ออกหมายจับล่าช้าและไม่รีบแจ้งข้อหาพอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติ เปิดช่องให้ย้ายทรัพย์สิน นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายภาพร่วมกับบุคคลสำคัญเพื่อนำไปแอบอ้าง อย่างไรก็ตาม เป็นเพราะสาเหตุใดรัฐบาลกลับนิ่งเฉยไม่ได้มีการเรียกหลานชายมาตรวจสอบตามเคยประกาศนโยบายปราบปรามทุจริตซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 อีกทั้งยังประกาศเป็นวาระแห่งชาติเมื่อปี 2564 ถ้าหากบุคคลในเครือข่ายของตัวเองและจะใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินการขึ้นเด็ดขาดหรือไม่ นอกจากนี้ เมื่อ 4 ปีก่อน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยแถลงนโยบายว่า จะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบด้วยการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด จึงจำเป็นต้องถามหาความรับผิดชอบของรัฐบาลว่า เหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นได้ดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ สมาชิกฯ ยังอภิปรายประเด็นของรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งรับของกำนัล ซึ่งเป็นเสื้อสูท โดยราคารวมค่าตัดไม้ต่ำกว่า 15,000 - 100,000 บาท โดยที่เสื้อสูทที่กล่าวถึงนั้นไซส์ หน่อก คอ แขน เป็นของรองนายกรัฐมนตรีและถ้าหากใส่พอดีตัว ถือว่าเป็นการรับของอื่นใดที่เกิน 3,000 บาท ถือว่ามีความผิด

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักบุคคลที่กล่าวอ้างถึง กรณีที่มีภาพถ่ายเนื่องจากขณะนั้นได้รับหน้าที่เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุม APEC ผู้ที่ถูกกล่าวถึงเป็นชาวจีนที่มาอาสาดูแลรถรับ – ส่งให้กับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมและขอถ่ายภาพร่วมเพียงเท่านั้น มิได้รู้จักเป็นการส่วนตัว

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบชี้แจงว่า การแก้ปัญหา ยาเสพติดต้องใช้เวลา ยืนยันว่าเรื่องสินบนรางวัล ไม่มีการเวียนเทียนยาเสพติด ยาเสพติดที่ผลิตในประเทศเพื่อนบ้านแถบชายแดน เป็น 6 กลุ่มชนกลุ่มน้อย เครื่องผลิตยาเสพติด 1 เครื่อง แต่เดิมกำลังผลิต 65,000 เม็ดต่อวัน แต่ปัจจุบันสามารถผลิตได้ 4 ล้านเม็ดต่อวัน ซึ่งขณะนี้ยาเสพติดต้นทุนถูกมาก ยาเสพติดจึงมีจำนวนมาก หากยังใช้การปราบปรามแบบเดิมอาจไม่ทันทั่วถึง คือ ป้องกัน ปราบปราม ฟันฟู บูรณาการ และแนวทางต่างประเทศ จึงมีการเพิ่มมาตรการจากเดิม ทั้งนี้ ยาเสพติดผลิตจากสารเคมีตั้งต้นที่ห้ามนำเข้าและส่งออก รัฐบาลได้ดำเนินการแนวทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำภู และเน้นกำจัดโรงงานผลิตยาเสพติด แต่การดำเนินการตามกฎหมายยังทำได้เพียงเล็กน้อย สำหรับการยึดทรัพย์ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด สามารถประเมินย้อนหลังได้ 10 ปี ได้มีการตั้งคณะทำงานพิเศษชุดพาลีปราบยา ที่ประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อติดตามดูธุรกรรมขยายผลทางการเงิน สืบทรัพย์ในคดียาเสพติด การพนันและยึดทรัพย์ตามแนวทางของประมวลกฎหมายยาเสพติด เมื่อมีชุดพาลีปราบยาสามารถยึดทรัพย์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ได้จัดทำโครงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด และทรัพย์สิน โดยไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อลดความกลัว กังวล เรื่องความปลอดภัย อีกทั้ง สามารถได้รับรางวัลจากการแจ้งเบาะแส เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมในการปราบปรามยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น สำหรับคดีกลุ่มเงินสีเทา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินการยึดทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในประเด็นจำนวนนักโทษล้นเรือนจำเนื่องจากการใช้กฎหมายยังไม่สัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มที่ มีแนวคิดในการสร้างงานให้กับผู้ต้องขังโดยการทำนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์เพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังกลับไปค้าหรือเสพยาเสพติดอีก คณะรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว

เมื่อสมาชิกได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งพักการประชุมเวลา 01.30 นาฬิกา และจะมีการประชุมต่อในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา

พักการประชุมเวลา 01.30 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร